

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ VĨNH CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TD

Vĩnh Châu, ngày tháng 11 năm 2023

V/v báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Văn Sạnh đại diện 20 hộ dân

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Căn cứ Công văn số 6035/VP-TD ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đơn khiếu tố của các hộ dân (đại diện ông Nguyễn Văn Sạnh), cư ngụ tại ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng kiến nghị, phản ánh Công trình Điện gió Lạc Hòa 2 xây dựng tại ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nhưng chủ đầu tư Công trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ chưa thỏa đáng cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Văn Sạnh, đại diện 20 hộ dân, cụ thể như sau:

Thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều văn bản xin ý kiến hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương (cụ thể như: Công văn số 141/UBND-KT ngày 24 tháng 01 năm 2022; Công văn số 386/UBND-KT ngày 04 tháng 3 năm 2022; Công văn số 591/UBND-KT ngày 30 tháng 3 năm 2022; Công văn số 1282/UBND-KT ngày 20 tháng 6 năm 2022); đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương (Công văn số 1989/UBND-KT ngày 08 tháng 9 năm 2022) nhưng đến nay các Bộ, ngành Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương có cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Thông báo số 2126/TB-TTKQH kết luận về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 02 năm 2023; trong đó, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, thực hiện và chỉ đạo một số nội dung như sau:

–“Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, bổ sung trường hợp bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có quy định hành lang bảo vệ an toàn (ngoài các công trình công cộng, quốc phòng, an ninh đã được quy định trong Luật Đất đai hiện hành). Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Luật, đề nghị Chính phủ giao Bộ, ngành hữu quan khẩn trương tham mưu, trình Chính phủ có hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất nằm trong khu vực hành lang an toàn cột tháp gió của Nhà máy điện gió”.

-“Giao Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu về tác động của cánh quạt tuabin điện gió và tiếng ồn của tuabin gió để sửa đổi, bổ sung quy định về khoảng cách của cột tháp gió nhằm giảm thiểu tác động đến đời sống và sức khỏe của người dân và đảm bảo an toàn đối với công trình điện gió”.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn số 1691/UBND-KT và Công văn số 1692/UBND-KT kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương: (i) sớm trình Chính phủ có hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất nằm trong khu vực hành lang an toàn cột tháp gió của Nhà máy điện gió; (ii) nghiên cứu về tác động của cánh quạt tuabin điện gió và tiếng ồn của tuabin gió để sửa đổi, bổ sung quy định về khoảng cách của cột tháp gió nhằm giảm thiểu tác động đến đời sống và sức khỏe của người dân và đảm bảo an toàn đối với công trình điện gió.

Trong thời gian chờ hướng dẫn về cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương về hỗ trợ đối với đất, tài sản trên đất nằm trong khu vực hành lang an toàn cột tháp gió của Nhà máy điện gió, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi làm việc cùng các Nhà đầu tư điện gió thống nhất hỗ trợ tạm thời đối với đất, nhà ở trong phạm vi khoảng không cánh quạt (điện gió Lạc Hòa 2 là phạm vi hỗ trợ là 78,16 mét), cụ thể như sau:

- Đối với đất: Tạm thời hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường áp dụng đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

- Đối với nhà kiên cố, có người ở, tạm thời hỗ trợ 30 triệu đồng/căn; nhà ở không kiên cố, có người ở, tạm thời hỗ trợ 20 triệu đồng/căn.

- Chi phí hỗ trợ tạm thời do Nhà đầu tư chi hỗ trợ; đồng thời cam kết với các hộ dân sẽ thực hiện chi trả thêm (nếu có) khi có hướng dẫn, quy định của Trung ương.

Trong số 20 hộ yêu cầu, trong đó: 13 hộ có đất, nhà nằm trong khoảng cách 78,16 mét, 07 hộ nằm ngoài. Đến nay 13/13 hộ đã nhận tiền, trong đó có ông Nguyễn Văn Sạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Sạnh, đại diện 20 hộ dân kính gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Thanh tra thị xã;
- Ban Tiếp công dân thị xã;
- Lưu: VT, NC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Sơn Ngọc Thạch

